



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นการแสดงเจตนาภรณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรม No Gift Policy ให้บุคลากรไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อคุณพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำประกาศเจตนาภรณ์เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ นายสุพิช ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จึงได้จัดทำและลงนามในประกาศนโยบาย No Gift Policy และประกาศรวมถึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

การประกาศนโยบายของโรงเรียน หรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม



ประกาศนโยบายของโรงเรียน



ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศาสนิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อสุจริตใจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเสียกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุวิษ ชัยมงคล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๒. กิจกรรมการจัดทำและมอบสื่อ (No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์
ป้องกันการทุจริตและมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift
Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



๓. กิจกรรม จัดทำป้ายประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์หลัก

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้จัดทำ นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลโดย นายสุพิช ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้



โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

NO GIFT POLICY

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

"งดให้ งดรับ"

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส



งดให้ งดรับ

๔. กิจกรรมมอบนโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญและของกำนัล ในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยนายสุพิช ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ครูและบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในการประชุม ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมถึงบรรยายให้ความรู้ถึงแนวปฏิบัติในการรับของขวัญตามที่สำนักงาน ป.ช. กำหนดแก่ผู้บริหารได้นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



๕. กิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญและของกำนัล ให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมลงนาม รับทราบนโยบาย No Gift Policy และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่





โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ